

ราชพฤกษ์

สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ฉบับที่ 482 ปีการศึกษา 2561 ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2561

<http://www.bru.ac.th>



สิบสามตุลาคมคล้ายวันสวรรคต
น้อมประณตด้วยจงรักภักดี
ราชภัฏถวายบังคมเทิดทูน
ทุกชีวนน้อมสำนึกนรินทร์เอย

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี
พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



มรภ.บุรีรัมย์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร



รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวิชา อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การอ่านคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิชาอุตสาหกรรม



สารจากข้าราชการแทน อธิการบดี

รศ.มาลินี จุโทปะมา



ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน

เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ชาวไทยร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 2 พระองค์ ที่ชาวไทยน้อมถวายเป็นความจงรักภักดีตราบนิจรันดร์ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและวันที่ 23 ตุลาคม 2561 คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในเวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรที่บริเวณโคมนรมย์บุรีเวลา 09.00 น. พิธีถวายบังคมหน้าศาลากลางหลังเดิม และเวลา 19.00 น. ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดิฉันขอชื่นชม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 “รัฐประศาสนศาสตร์ไทย 4.0 นวัตกรรมและความท้าทาย” โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย มีวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้นับจำนวนมาก

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม “พยาบาลชวนวิ่ง” โดยได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ จำนวน 1,290 คน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกฝ่ายด้วยดี

ย่างเข้าเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมสำคัญที่ทุกคน ทุกส่วนฝ่ายต้องร่วมแรงใจกันเพื่อเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน ในโครงการ “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย” (Open House) จัดในระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเลือกเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 นี้

ประทีปทองของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน

(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโทปะมา)
ข้าราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มรภ.บุรีรัมย์ จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคภาคคศ.บป. นักศึกษาป.บัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา



รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคคศ.บป. นักศึกษาป.บัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคคศ.บป.ร่วมกับบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนและถือเป็นการสืบทอดประเพณีไหว้ครูที่มีมาแต่ดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรองค์จำลอง การไหว้ครูพร้อมพานดอกไม้รูปเทียนแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ โดยตัวแทนนักศึกษาภาคคศ.บป. นักศึกษาป.บัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา



มรภ.บุรีรัมย์ จัดประชุมแนะแนวการศึกษาฯ ประจำปี 62

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว ในโครงการแนะแนวการศึกษาและรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารอเนกคุณาคาร (Rajaphat Complex) ซึ่งมีผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนกว่า 200 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ชี้แจงและทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 โดยกิจกรรมเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ โดยตัวแทนจากทั้ง 7 ประกอบไปด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์ และการบรรยายชี้แจงขั้นตอนเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.ธิดิ ปัญญาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



งานอนามัยและสุขภาพ จัดอบรมจิตอาสา First Aid

งานอนามัยและสุขภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.เสกสิทธิ์ ดวงคำ หัวหน้างานอนามัยและสุขภาพ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา First Aid (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวิจิตรลดา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมความรู้และฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพั่น ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจิตอาสาที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้



มรภ.บุรีรัมย์ จัดโครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติการประจำปี (สิงหาคม-ตุลาคม)



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ดร.วันทนี นามสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ดร.ธนิช กรอธิพงษ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับกองนโยบายและแผน จัดโครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติการประจำปี (Action plan) อย่างเป็นทางการอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 (เดือนสิงหาคม-ตุลาคม) ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ณ โนโวเทล ริมเพ รีสอร์ท จ.ระยอง มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 60 คน โดยกิจกรรมเป็นการร่วมกันต่อยอดจากโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อระดมความคิดเห็นในการเขียนโครงการต่างๆ และนำเสนอในการพัฒนามหาวิทยาลัย



เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ศึกษาดูงาน จังหวัดนครราชสีมา



สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.สมบัติ ประจวบศานต์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จำนวนกว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,พิพิธภัณฑน์ไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสีมา, พิพิธภัณฑน์หลวงพ่อกุณ ,พิพิธภัณฑน์เมือง

นครราชสีมา เรือนโคราช อาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกกว้างทางวิชาชีพ ศึกษาสถาปัตยกรรมระดับประเทศ กิจกรรมการให้ความรู้ สร้างเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์ ทักษะคิดและจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป



นักศึกษาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ควารางวัล การประกวดแนวคิด Smart Living

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 2-3 ควารางวัลชมเชย จากการส่งผลงาน WRAP WARP สิ่งประดิษฐ์สร้างพื้นที่ส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะ เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมการประกวดแนวคิด Smart Living ในงานสถาปนิกอีสาน “สะหลาดแก้ว: Smart City, Smart Living” โดยมีสถาบันส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 9 สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ Fashion Mall, The Mall Shopping Center จ.นครราชสีมา จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการสถาปนิกอีสาน ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้องขอขอบคุณทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สนับสนุนในกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง



เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ณัฐพล ภูครองทอง หัวหน้าสาขาวิชา ได้นำนักศึกษาจำนวนกว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส, ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2561 ซึ่งวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาชีพ ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนศึกษาความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม



เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประกวดมาร์ช ดาว-เดือน

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ "ประกวดมาร์ช ดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธาน

ในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ มีความรัก ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสถาบัน ชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย "บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา" โดยมีดาว และเดือนที่ผ่านการคัดเลือกจากแต่ละสาขา ทั้ง 7 สาขา เข้าร่วมการประกวด กิจกรรมในการประกวดประกอบไปด้วย รอบการโชว์ความสามารถ การแสดง ของดาวและเดือน การตอบคำถาม และกิจกรรมอำลาตำแหน่ง ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และตื่นเต้น โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาว คือ นางสาวศิวาพร รักพ่วง จากสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และเดือนคือ นายต้นตระกูล สมานมิตร จากสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ยังมีการประกวดขับร้องเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันคือ ทีมจากสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา



ครุศาสตร์ จัดสัมมนา.ศ.ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู จัดโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งรับเกียรติจาก ดร.พัชณี กุลทานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.จิตตารมณ์ เวียงวิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 จำนวน 568 คน ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมในเรื่องการจัดการศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย การจัดการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา



ครุศาสตร์ ประชุมเสนอแนะแนวทางการผลิตและพัฒนาครู



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประชุมร่วมกันในแนวทางการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตามพระราชโองบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการสร้างความมั่นคงของชาติ โดยให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องถิ่น 4 ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งคณะครุศาสตร์เกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาครู และได้ดำเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ในการกำหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูและการสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต



เทคโนโลยีการเกษตร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มนครราชสีมา ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติระดับปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”



นวัตกรรมเพื่อสังคม” นำโดย ดร.สุชาดา สาธุสันต์ อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ อ.พีร์นิธิ ราชวิชา อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ อ.दनัย รัชตะวราเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง และนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคโปสเตอร์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยในระดับชาติของนักศึกษาและคณาจารย์



ทีมวิจัยลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย

ทีมวิจัยร่วม ประกอบไปด้วย อ.พิชิต วันดี อ.สกรณ บุษบง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่วิจัย "แอปพลิเคชันการบริหารจัดการน้ำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์" ร่วมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยติดป้ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษและประสานงานออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนาชนบท ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ หมู่บ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โดยร่วมติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัย ติดตามความคืบหน้าการใช้งานยูสเซอร์ และปรับแต่งแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ ติดตั้งป้ายกฏระเบียบข้อบังคับสำหรับกลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษชุมชนบ้านหนองไผ่ จัดทำป้ายกลุ่ม และติดต่อประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ในการจะร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการงานวิจัยกับการจัดกิจกรรมค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนาชนบทของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อลงพื้นที่บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านน้ำหมักให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และเกษตรกรในชุมชนบ้านหนองไผ่



เกษตรศาสตร์ ต้อนรับเจ้าหน้าที่บริษัท GREEN WORLD และพาเยี่ยมชมสำรวจพื้นที่ศูนย์หนองขวาง

คณาจารย์และนักศึกษาและสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่บริษัท Green World และพาเยี่ยมชมสำรวจพื้นที่ศูนย์หนองขวาง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาร่วมมือกัน โดย ดร.นิจอพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดร.สุชาดา สานุสันต์ น.ส.วรัญญา อัจจบุราย น.ส.เสาวรีย์ เล็บไธสง นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4 นายปริชา หลวงจำนง และ นายวีระศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หนองขวางร่วมต้อนรับและแนะนำ Mr.Chris และ Mr. Pokky เจ้าหน้าที่ของบริษัท ของ Green World จากเชียงราย ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์หนองขวางเพื่อจะได้เป็นพันธมิตรร่วมในการพัฒนาศูนย์หนองขวาง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ แปลงปฏิบัติการสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง



เกษตรศาสตร์ นำเสนอโครงการขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป



คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียนที่ 1-3 นำเสนอโครงการขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในรายวิชาการตลาดเกษตร ซึ่งมี อ.เลิศภูมิ จันทระเพ็ญกุล เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเรียน 20306 อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่นต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยนักศึกษาได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ แปรรูป "เม็ดบัวลอยสมุนไพรอบแห้ง"
2. ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากข้าวเม่า"ข้าวเม่าบาร์ Volceno"
3. ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากเผือก "อยากเผือก"
4. ผลิตภัณฑ์ แปรรูป "เส้นขนมจีนสมุนไพรอบแห้ง"
5. ผลิตภัณฑ์ แปรรูป "ข้าวแต๋น แดนภูเขาไฟ "
6. ผลิตภัณฑ์ แปรรูป "ข้าวเกรียบราชินีทับทิมสยาม"
7. ผลิตภัณฑ์ แปรรูป "สับดูสมุนไพร หน้าใส แต่งตั้ง"
8. ผลิตภัณฑ์ แปรรูป "กล้วยแปรรูป"
9. ผลิตภัณฑ์ แปรรูปน้ำนมข้าวโพด "นมโพนัด เสตสาด"
- 10.ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากนม "เต้าฮวยสตอเบอร์รี่นมสด"



สาขาวิชาประมง ร่วมกิจกรรมตักบาตรชมรมพุทธศาสตร์ก้าวหน้า

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์สาขาวิชาและนักศึกษาสาขาวิชาประมง ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และฟังเทศน์จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิจอพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานองค์พระพุทธรูปพญายุสุโคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา



สัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดฝึกประสบการณ์การทำหมันสุนัขให้แก่.ศ.



สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติการการทำหมันสุนัขให้แก่นักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.บรียง ศรีตะวัน อาจารย์ประจำสาขาและนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมฝึกภาคปฏิบัติเรียนรู้ขั้นตอนการทำหมันสุนัข ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ บ้านโคกใหญ่ต.เสม็ด อ.เมืองจ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์กฤษณะ ศิษย์เก่ารุ่นพี่มาเป็นวิทยากรสอนและฝึกฝนทักษะทางปฏิบัติให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

เกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคกศ.บป.

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย นายออด การรัมย์ ประธานนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคกศ.บป.และคณะนักศึกษาภาคกศ.บป. รุ่นที่ 30 และรุ่น 31 ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคกศ.บป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิจอพร ณ พัทลุง คณบดีฯ ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพ่ายพกุล หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ในสาขาร่วมในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนอบน้อมแสดงความเคารพ ของศิษย์ที่มีต่อครู-อาจารย์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-ศิษย์ ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทย์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร



เกษตรศาสตร์ ร่วมอบรมการจัดการระบบน้ำในงานภูมิทัศน์ กลุ่มจัดสวน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล เข้าร่วมหลักสูตรอบรมการออกแบบระบบน้ำในงานภูมิทัศน์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มจัดสวนสวย ร่วมกับบริษัทบ้านไร่ แอนด์สปริงเกอร์ จำกัด และบริษัท Rain Bird จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้อบรมในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ 27 รีสอร์ท อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับความรู้และฝึกทักษะด้านการจัดทำระบบการวางผังการให้น้ำในการจัดภูมิทัศน์ การวางระบบ Controller ในการควบคุมน้ำผ่านเครือข่ายไร้สาย ศึกษาฐานด้านนวัตกรรมการให้น้ำในงานภูมิทัศน์ที่ไร้แสงเดือน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี อันจะนำความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมแข่งขันจัดสวนภูมิทัศน์และบูรณาการกับการสอนในรายวิชาเกษตรแม่นยำ



เกษตรศาสตร์ ร่วมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว ฝน แปลงนาสาธิต ศูนย์ปฏิบัติการหนองขาว

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพ่ายพกุล หัวหน้าสาขาวิชา นายปรีชา หลวงจำนงค์ นายวิระศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นักปฏิบัติการประจำศูนย์หนองขาว และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2-3 ร่วมจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว ฝน แปลงนาสาธิต ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.คูเมือง ในวันที่ 22-25 ตุลาคม 2561 เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษจากแปลงนาทดลองเพื่อนำไปใส่ความชื้นและเตรียมนำเข้าสู่กระบวนการขัดสีต่อไป



เกษตรศาสตร์ วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของดิน



สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของดินร่วมกับการวิจัยเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดในรายวิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน นำโดย ดร.นิจอท ฝน พัทลุง อาจารย์ประจำรายวิชา และนักศึกษา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ลงสำรวจและฝึกภาคปฏิบัติการสำรวจโครงสร้างและความหลากหลายคุณสมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขาว จากความรู้ในภาคทฤษฎีให้นักศึกษาได้เน้นการฝึกฝนทักษะของจริง เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เพื่อต่อยอดสู่งานวิจัยการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด

สำนักงานต่างประเทศ จัดโครงการจุดประกายและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับครูศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชาหัตถ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ จัดโครงการจุดประกายและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และนำไปพัฒนาตนเองในการสอนในอนาคต โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรัชย์ ปิยานุกูล ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้มีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ



สำนักงานต่างประเทศจัดโครงการจุดประกายและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบ.ศ. ครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชาหัตถ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ จัดโครงการจุดประกายและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และนำไปพัฒนาตนเองในการสอนในอนาคต โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรัชย์ ปิยานุกูล ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้มีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา



วิทยาศาสตร์ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา สำหรับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาทั้ง

ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและทุนการศึกษาแบบให้ครั้งเดียว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์



วิทยาศาสตร์ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และข้อควรระวังการเบิกจ่าย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และข้อควรระวังการเบิกจ่ายปี 2561 และเอกสารแนบที่ถูกต้องของงานการเงินปี 2562 โดยได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมาให้ความรู้ การตัดยอดเอกสารงบรายได้ และงบแผ่นดิน, การเบิกจ่ายค่าวัสดุงบรายได้ และงบแผ่นดิน, ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร, การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์



วิทยาศาสตร์ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 เพื่อรับทุนการศึกษาทั้งทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและทุนการศึกษาแบบให้ครั้งเดียว ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม



ดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 6/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์



วิทยาศาสตร์ จัดประกวดดาวเดือนและ MissladySCI

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประกวดดาวเดือนและ MissladySCI ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สรารัฐ แก้วศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวิชาวัดดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมร่วมกันมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกและมีไหวพริบ ผลการประกาศ ดาว เดือน MissladySCI ประจำปี 2561 โดยผลการประกวดประกอบไปด้วย

- ดาว ได้แก่ นางสาวอรวี บุญเดิม (ป้อมแป้ม) สาขาวิชาชีววิทยา
- เดือน ได้แก่ นายกฤตมุข เสนาสังข์ (ดาฟ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
- MissladySCI ได้แก่ นายอชราญ บุญยีน (โอมมี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์





วิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร หน้าองค์พระพุทธรูปพิชัยสุโขโต

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าองค์พระพุทธรูปพิชัยสุโขโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ช่วยกันอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามของชาวพุทธให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่งมีนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 50 คน

การบัญชี อบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561” ในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีเงินได้นิติบุคคลและภาษามูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม



คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมงานประชุมวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7



นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมนำเสนอ งานวิจัย ประเภท ดิจิทัลช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ณ งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 โดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์ไทย 4.0 : ประชากรรัฐ นวัตกรรม และ

ความท้าทาย” ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยาการการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานและกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการการจัดการ นำโดย อ.อุทัยภัทร ให้ศิริกุล และ อ.จตุพร จันทารัมย์ จัดโครงการศึกษาดูงานและกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก ในหัวข้อ “หลักสูตรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2561 ณ อุทยานเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และร่วมกิจกรรมฟังบรรยายเกี่ยวกับสวนอุทยานเขาใหญ่ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ร่วมสร้างโป่ง ส่องสัตว์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติชุมชนและธุรกิจ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และเป็นกำลังของชาติต่อไป



มูลนิธิพัฒนาบุคลากร มรท.บุรีรัมย์ มอบโล่เกียรตินิยมให้คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผลงานทางวิชาการ

มูลนิธิพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ประธานมูลนิธิ และ รศ.ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ ผศ.นิวัฒน์ กัลยพฤษ และ อ.สมบัติ พลเยี่ยม มอบโล่เกียรตินิยมให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้รับตำแหน่งผลงานทางวิชาการ ในปี 2561 ซึ่งมีคณาจารย์คณะวิทยาการการจัดการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ รศ.อรรถกร จัตกุล สาขาวิชาการตลาด



วิทยาการการจัดการ จัดการประกวดบุคลิกภาพดาว เดือน ดาวเทียม

คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีฯ จัดการประกวดบุคลิกภาพดาว เดือน ดาวเทียม และร้องเพลงมาร์ชประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม โดยผลการประกวดประกอบไปด้วย ประเภทดาว ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ภิชชานภา จันทบุตร สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร รองชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ศรินทรา อุทะรัมย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ น.ส.เกวลิณ ปรีดา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประเภทเดือน ชนะเลิศ ได้แก่ นายตุลากร ภูมิปรีชา สาขาวิชาการตลาด รองชนะเลิศ ได้แก่ นายเพชรพล นิพรัมย์ สาขาวิชาการจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายธนภัทร มีดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทดาวเทียม ชนะเลิศ ได้แก่ นายธนทัต โมกไธสง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รองชนะเลิศ ได้แก่ นายสหชัย คะเลรัมย์ สาขาวิชาการตลาด รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายถนอม นิชพาทย์ สาขาวิชาการจัดการ และรางวัลร้องเพลงมาร์ช ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน





Academic Exchange between HUSOC and MTSU

On the 6th and 7th of October 2018, Asst. Prof. Dr. Kampeeraphab Intanoo, Associate Dean for Academic Affairs and Education Quality Assurance, from the Faculty of Humanities and Social Sciences, participated in the 200 years anniversary ceremony of Thai-American relations, at Wat Amphawan of America, Tennessee, in the United States of America. He also joined in with a talk to exchange and share academic works, and sign, on behalf of BRU, a Memorandum of Understanding (MoU) between Buriram Rajabhat University (BRU) and Middle Tennessee State University (MTSU).

Congratulations to Three New Assistant Professors!

The Faculty of Humanities and Social Sciences would like to congratulate three HUSOC lecturers on the occasion of receiving a new academic position as "Assistant Professor". The three lecturers are as follows: 1) Assistant Professor Dr. Surachai Piyanukul from the English Program, 2) Assistant Professor Dr. Tanyarat Putthipongchaichan from the Public Administration Program, and 3) Assistant Professor Sittisak Pongpuehee from the English Program.



Congratulations to the Personnel Model of the 100 Year Foundation of Thai Teacher

On the 29th September 2018, the 100 Year Foundation of Thai Teacher Education and Rai Khing Temple Foundation, organized an award presentation to the personnel model on the occasion of the 126th anniversary of the founding of Thai Teacher Education. The ceremony was held at Phuttawitchalai Meeting Room, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok. On this occasion, Dr. Sutheekit Fodsungnern, Associate Dean, and also lecturers from the Public Administration Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University, was designated as the personnel models for morality and ethics of the 100 Year Foundation of Thai Teacher Education in the academic year 2018. Assoc. Prof. Malinee Chutopama, Acting President of Buriram Rajabhat University, together with Assist. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, Dean of HUSOC, and HUSOC administrators, also took part in this event to congratulate him.



สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2561

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชั้น 5 อาคารวัดปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1. เรื่อง การอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 13 ราย

2. เรื่อง การอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) จำนวน 168 ราย

3. เรื่อง การอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 ราย

4. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (แบบ สมอ. 08)

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (แบบ สมอ. 08) จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้

(1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2558

(2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561

5. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดชื่อปริญญา อักษรย่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสี่ประจำคณะพยาบาลศาสตร์เพิ่มเติม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้นำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะรัฐมนตรี ต่อไป

6. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2561

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 และเห็นชอบโครงการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

7. เรื่อง การสร้างหอพักอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยสร้างหอพักอาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 36,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เป็นงบประมาณในการก่อสร้าง

8. เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบและแต่งตั้งให้ อาจารย์สุกัญญา โขรัมย์ เป็น เลขานุการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

พยาบาลศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการ “พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ” Nurses Run for Health 2018

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สมาคมการพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ “พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ” Nurses Run for Health on National Day 2018 โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ วุฒิกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ BRU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ด้าน รศ.มาลيني จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการรวมพลังพยาบาลทั่วประเทศในการแสดงความจงรักภักดี แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกันออกกำลังกายและเป็นต้นแบบของการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยรายได้จากการจัดงานจะนำมาจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาลต่อไป

รายละเอียดของการวิ่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร และเดิน-วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ซึ่งมีพยาบาล บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 1,200 คน



มรภ.บุรีรัมย์ จัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7

รศ.มาลيني จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 “รัฐประศาสนศาสตร์ไทย 4.0 นวัตกรรมและความท้าทาย” ที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และภาคีมหาวิทยาลัยเครือข่าย 14 สถาบัน ในวันที่

26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา จากภาคีเครือข่ายสถาบันต่างๆ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยเป็นจำนวนกว่า 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยและผลงานวิชาการ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนเป็นเวทีให้คณาจารย์ และนักวิจัย

ได้เผยแพร่ผลงานผู้วิจัยวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ทุกระดับและเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยและวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับชาติ

รายละเอียดของการประชุมประกอบไปด้วยการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ไทย: เติบโตหน้าแลหลัง 2530-ปัจจุบัน” โดย ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาส จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนาวิชาการ “การขับเคลื่อนพลังประชารัฐสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย รศ.ดร.ธัญวัฒน์ รัตนสิริ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ศุภวัฒน์ นวกวณิช คณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์จำนวน 112 บทความ



มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายพระพร และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 2 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดบุรีรัมย์



มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียน เนื่องในวันปิยมหาราช

รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายพระพรและพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดบุรีรัมย์



ปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คณาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์

สุวิโชค ชเน สุโต โทติ
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่ชน

คำขวัญหลักของอบหาวิทยาลัย

มีวิสัยทัศน์ ชี้อัตถ์ย์สูงจิต
จิตอาสา พัฒนาสังคม

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์

ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถนนศรี: ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0 4461 1221 โทรสาร 0 4461 2858